

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
(ภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2562) ระดับ ประถมศึกษา/ มัธยมศึกษา โรงเรียนวัดครุฑนอก

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	สภาพโครงการ				ลักษณะโครงการ	
	อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ ยังไม่มีผลผลิตเกิดขึ้น	อยู่ระหว่างดำเนิน โครงการ ยังมีผลผลิต เกิดขึ้นแล้วเป็น ระยะ	ดำเนินการเสร็จ สิ้นแล้วและจะ ดำเนินการ ในปีการศึกษาต่อไป ยังไม่มีผลผลิต	ดำเนินการเสร็จ สิ้นแล้วมี ผลผลิต	ต่อเนื่อง	ใหม่
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้	/				/	
พัฒนาการเรียนการสอนที่เน้นการคิด	/				/	
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและ กระบวนการจัดการเรียนรู้	/				/	
พัฒนาประสิทธิภาพการจัดกิจกรรมพัฒนา ผู้เรียน	/				/	
พัฒนาทักษะผู้เรียนด้านการแสวงหา ความรู้ด้วยตนเอง	/				/	
พัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร งบประมาณ	/				/	
โรงเรียนวิถีพุทธ	/				/	
พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน	/				/	
พัฒนาสุนทรียภาพด้านดนตรี นาฏศิลป์	/				/	

ทัศนศิลป์ และนันทนาการ						
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง		/			/	
โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมการออกกำลังกายภายใน-ภายนอก		/			/	
โครงการครุฑอกสไตไรรู้พุง				/	/	
โครงการเด็กดี มีคุณธรรมย่อมทำสิ่งที่พึงประสงค์		/			/	
โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทย		/			/	
โครงการฟันสวย ยิ้มสดใส						
กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้				/		
โครงการอนามัยโรงเรียน				/	/	
การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา		/			/	
โครงการปรับปรุงและพัฒนาอาคารสถานที่		/			/	
โครงการพัฒนาระบบข้อมูล/สารสนเทศ/วารสาร/เว็บไซต์		/			/	
โครงการส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมและแสวงหาความรู้มุ่งสู่การวิจัย		/			/	
โครงการสัมพันธ์ชุมชน		/			/	

นิเทศภายใน		/			/	
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ				/	/	
ปรับปรุงภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมให้ เอื้อต่อการเรียนรู้		/			/	
โครงการจัดหาวัสดุสำนักงานและวัสดุ อุปกรณ์ในการจัดการเรียนสอน		/			/	
ประกันคุณภาพภายในเพื่อการประเมิน ภายนอก	/				/	
โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมภายใน โรงเรียน		/			/	
โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น		/			/	
โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ		/			/	
โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา		/			/	
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน		/			/	
โครงการประกันคุณภาพภายใน สถานศึกษา		/			/	
โครงการแนะแนว		/			/	
โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทย		/			/	
โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน		/			/	
โครงการพัฒนางานธุรการ - การเงินและ	/				/	

พัสดุ						
โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ		/				
โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย				/	/	
โครงการโรงเรียนสุจริต		/			/	
โครงการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)	/				/	
โครงการต้านทุจริต	/				/	